

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมิน โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนเนินปอรั้งนขงนุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจิตร เขต 1

ผู้ประเมิน วรณี กัลยาณมิตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเนินปอรั้งนขงนุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

ปีการศึกษาที่ทำการประเมิน 2552

บทคัดย่อ

รายงานการประเมิน โครงการนี้ วัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเนินปอรั้งนขงนุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ประชากร ที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นักเรียน ครู บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเนินปอรั้งนขงนุทิศ จำนวน 234 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 193 คน ได้มาจากการเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูล แบบสอบถามมาตรฐานประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 6 ฉบับผ่านการตรวจค่าความตรงเชิงโครงสร้างจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านและหาค่าความเที่ยงด้วยวิธีการสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค และแบบเก็บข้อมูล 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที

ผลการประเมินพบว่า

1. บริบทของโครงการ พบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 และนโยบายของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นประเด็นย่อย พบว่า ทุกประเด็นมีความสอดคล้องในระดับมากถึงมากที่สุด
2. ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีความเพียงพอ/เหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเนินปอรั้งนขงนุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ในภาพรวมมี ความเพียงพอ/เหมาะสมในระดับมาก

3. การดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเนินปอ
วังนักษุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยครูเห็นว่ามีปฏิบัติระดับมาก
นักเรียนอยู่ในระดับมากเช่นกัน

4. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการนักเรียนและครูมีความพึงพอใจในการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนหลังทำโครงการสูงกว่าก่อนทำโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับ 2 และ 3 ทุก
คน และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ 6 กลุ่มสาระ ยกเว้น
กลุ่มสาระภาษาไทยและศิลปะ